



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ให้อุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้วยตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีนโยบายสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้มีการผลิตผลงานวิจัยและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ นั้น มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 ชุดโครงการ (8 โครงการย่อย) และ 3 โครงการ และเห็นชอบในการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบ บ.กศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา โครงการดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมที่ 6 จำนวนเงิน 310,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

โครงการวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	จำนวนทุนที่สนับสนุน
<p>1. ชุดโครงการ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับรายวิชาทางด้านปฏิบัติ และทฤษฎีในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>โครงการย่อย : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องวัดรูปสัญญาณ (ออสซิลโลสโคป)</p> <p>โครงการย่อย : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้เทคนิคการตรวจจับข้อผิดพลาดของเครือข่าย ในรายวิชา 558448 เครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์</p>	<p>นายธีรพันธุ์ สุทธิเทพ</p> <p>นายแสงเพชร งอนชัยภูมิ</p> <p>นายเสกสิทธิ์ กมลชัย</p>	90,000.- บาท
<p>2. ชุดโครงการ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับรายวิชาทางด้านปฏิบัติ และทฤษฎีในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม</p> <p>โครงการย่อย : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของรายวิชา 551352 จิตวิทยาอุตสาหกรรม</p>	<p>นายจิรวัดน์ โลพันดุง</p> <p>นางสาววรุทัย เดชตานนท์</p>	80,000.- บาท

โครงการวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	จำนวนทุนที่สนับสนุน
<p>โครงการย่อย : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของรายวิชา 551311 ระบบอัตโนมัติของ CAD/CAM</p> <p>โครงการย่อย : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของรายวิชา 551301 วัสดุศาสตร์</p>	<p>นายเสรี เสือกระสัง</p> <p>นายชาญศักดิ์ ตรีภพ</p>	
<p>3. ขุดโครงการ : การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบในบทเรียนสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>โครงการย่อย : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบภายใน 1</p> <p>โครงการย่อย : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของรายวิชา 554271 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1</p> <p>โครงการย่อย : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา ของรายวิชา 554341 ออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา</p>	<p>นายการุณ มุกดาเนตร</p> <p>ผศ.ณัฐวัฒน์ ขจัดภัย</p> <p>นางสาวสุดาวดี พูนเพิ่ม</p> <p>นายอรรคเดช สุนทรพงศ์</p>	80,000.- บาท
<p>4. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องสมการเส้นตรงในรายวิชา 558201 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 1</p>	<p>นางสาวสุวิพัชร คัดจันทิก</p>	20,000.- บาท
<p>5. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการสอนเทคนิคการแปลงลาปลาซในรายวิชา 558302 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2</p>	<p>นายสุรัชย์ วงษ์ฟูเกียรติ</p>	20,000.- บาท
<p>6. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของรายวิชา 555151 วัสดุอาคาร</p>	<p>นายการุณย์ ศุภมิตรโยธิน</p>	20,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Thai characters and a long horizontal stroke.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์)
อธิการบดี

ที่ 084/2554